

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/ ๑๖๕๗๓



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖  
จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ (๒) กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัด สรุปลงจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน และจำนวนเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ขอเบิกจ่ายและขออนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือนแล้วให้นำส่งสำนักงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน เพื่อสำนักงานจะดำเนินการ จัดสรรและโอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนในส่วนภูมิภาคที่กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน กองทุนส่งเสริม โรงเรียนในระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะหัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม/เงินยืม จากวงเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับแต่ละเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับโอนเงินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อนึ่ง เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งรายงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. พร้อมรายงาน สรุปลงผลการโอนเงิน (Detail Report) ฉบับที่ธนาคารประทับตรารับรอง หรือพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (KTB Corporate Online) โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ [www.opec.go.th](http://www.opec.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนทล ภาคสุวรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๖๕